



DLD
NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 653 4444

กรมปศุสัตว์ จับมือ จังหวัดอุทัยธานี และสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทย จัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 11

สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทย เล็งเห็นความสำคัญกับภาคปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงกระบือ ทั้งในรูปแบบกระบือสวยงาม และกระบือทั่วไป เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี จึงจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีขึ้นทุกปี โดยในปี 2566 เป็นการจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณเขื่อนวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี

จากการจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี จำนวน 10 ครั้ง ที่ผ่านมา ได้ช่วยกระตุ้นยอดการซื้อขายกระบือสวยงามและน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือพ่อพันธุ์ดี ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการยกระดับการพัฒนาและการปรับปรุงพันธุ์กระบือของเกษตรกร ทำให้ลูกกระบือที่เกิดมามีมูลค่าสูง โดยมีการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวนกระบือ ปริมาณผลผลิต และมูลค่ารวมของกระบือ ในปี 2565 ของจังหวัดอุทัยธานี พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 2,833 ราย จำนวนกระบือ 31,349 ตัว ปริมาณผลผลิตรวม 10,414 ตัว คิดเป็น กระบือสวยงาม 851 ตัว กระบือทั่วไป 9,427 ตัว มูลค่ารวม 415.05 ล้านบาท เป็นกระบือสวยงามคิดเป็นมูลค่า 85.1 ล้านบาท เป็นกระบือทั่วไปคิดเป็นมูลค่า 329.95 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่ารวมสูงกว่าในปี 2564 ถึง 41.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.25

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ได้พบปะ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งพบปะกับปราชญ์ด้านกระบือ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยกระดับและพัฒนาพันธุ์กระบือของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย การประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง (เฉพาะกระบือในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี) จำนวน 20 รุ่น การประกวดกระบือทั่วไป จำนวน 20 รุ่น และการประกวดกระบือแกรนด์แชมป์ (Grand Champion) ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วย ได้แก่ กระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง เพศผู้-เพศเมีย และกระบือทั่วไป เพศผู้-เพศเมีย ตามลำดับ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกระบือ การจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สินค้า OTOP เป็นต้น ส่วนกิจกรรมในเวลาากลางคืน จะมีการจัดงาน "Buffalo Night"

อย่างไรก็ตาม หากจะยึดถืออาชีพการเลี้ยงกระบือให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ควรพิจารณาประเด็น การเลี้ยงกระบือในเชิงธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากกระบือประจำถิ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับการพัฒนาพันธุ์กระบือที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น การพัฒนากระบือสวยงาม การพัฒนากระบือทั่วไปเพื่อบริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาประเด็น การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้แรงงานจากกระบือเนื้อ และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระบืออย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมด้วย

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ เข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่ และนำความรู้กลับไปปรับใช้ในการเลี้ยงกระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง การผลิตให้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

ข่าว : นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ



@DLDthailand



didthailand



dld_thailand



กรมปศุสัตว์



<https://dld.go.th>